

**สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ  
สศศ.รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งและตำแหน่งว่าง ผอ.รร.**

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.  
รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และขอมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว.๓๓๕๖



ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการไปแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งข้อมูล ตามแบบรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทาง E-mail : person1.55@hotmail.com ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้งที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#) วันศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562